



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ‘ประจัน’เผยโรดแมป 3:3:3 รอผลนำร่อง/เม.ย.นี้ประกาศทิศทางสมศ.

ยันระบบประเมินคุณภาพ รร.ต้องมียุ่

พล.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยกรณีที่มีการขั้บเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เห็นชอบแผนเร่งด่วนในการขั้บเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีมติเสนอแนะต่อสภาขั้บเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)และคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ชะลอการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ออกไปเป็นเวลา 2 ปี หลังพบผลการประเมินไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา ว่า สปท.จะนำเสนอประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องสำคัญเมื่อ สปท.พิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงก็จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา และจะส่งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบร่วมกันพิจารณา ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะให้ความเห็นไปยัง สปท.

“ที่ผ่านมาได้ตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการตามโรดแมป ที่เรียกว่า3:3:3 โดย3เดือนแรก (เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.-ม.ค.) ซึ่งเป็นการปฏิรูปในส่วนของบริษัทหน้าที่ของผู้บริหาร

หรือปฏิรูปตัวเองก่อน จากนั้น 3 เดือนถัดมา (ตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย.) จะเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวชี้วัด และช่วง 3 เดือนสุดท้าย (ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.) เป็นเรื่องการทดสอบผลของการขั้บวัด โดยมีโรงเรียนนำร่องจำนวนหนึ่งเข้ามาทดสอบ แล้วจะนำไปสู่มาตรฐานตัวใหม่ที่สอดคล้องทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ซึ่งจะเดินตามโรดแมปนี้ร่วมกันระหว่าง สมศ.กับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และขณะนี้ถือได้ว่าการชะลอการประเมินมาระยะหนึ่งแล้ว”

พล.อ.ประจัน กล่าวและว่า อย่างไรก็ดีในเดือน เม.ย.59 นี้จะเปิดแถลงข่าวให้ชัดเจนว่า การประเมินของ สมศ.จะไปในทิศทางใด รวมถึงระบบการประเมินต้องไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความสมบูรณ์ในการดำเนินการ ซึ่งต้องมาดูว่าระบบการประเมินตรงส่วนไหนยังติดขัดอยู่ก็ค่อยๆ ปรับปรุงจนเกิดความชัดเจน และการปรับระบบประเมินนี้ต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานอยู่แล้ว และขออย่าว่าระบบการประเมินยังต้องมียุ่ เพราะกฎหมายการศึกษาระบุไว้ชัดเจนว่า ทุก 5 ปีจะต้องมีการประเมินคุณภาพโรงเรียน

